



ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



อธิการบดี รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ งานที่ผ่านมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0-2649-5000

การศึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550

ฉบับที่ 0005

ศิลปะจากศิลปินไทย-เทศ ร่วม

“ปฏิบัติการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3”

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติครั้งที่ 3 การสร้างสรรคงานศิลปะสู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ณ อาคารวิจัยต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2550

อ่านต่อหน้า 2



มศว-ม.กุ้ยหลิน รุดหน้า 3 วิชาการ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เปิดเผยหลังพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน ประเทศจีน



ดูแลสุขภาพบริหารกาย เดินแอโรบิกและไทจิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป และผู้สนใจดูแลสุขภาพตัวเองทุกท่านมาร่วมการบริหารกาย เดินแอโรบิก ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และไทจิ ทุกวันพุธ เวลา 16.45 น. ณ บริเวณสวนหย่อม มุมด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ ประสาธมิตร จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา พานิชเจริญนาม และอาจารย์มงคล ศรีวัฒน์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป ฟรี...สอบถามได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5435, 7742, 7744, 5666

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2550 ณ อาคาร 3 มศว ว่า "มศว จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินในด้านวิชาการเรื่องภาษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน และนิสิตของทั้งสองสถาบัน เช่น การจัดส่งอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ไปสอน ภาษาไทยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเพราะขณะนี้ประเทศจีนพัฒนาทุกด้าน

อ่านต่อหน้า 2

ชาว มศว ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ SWU Run for The King

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ได้จัดโครงการ "วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เถลิงพระเกียรติฯ" (SWU Run for The King) ระหว่าง วันที่ 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2550 โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้ ได้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ของ มศว องค์กรฯ ในเวลา 16.30 - 19.30 น. ของทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



วันของ"หมอ"

วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ฝึกหัด นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 ทุกคนเข้าร่วม รับฟัง Medical Grand Rounds เรื่อง Case - Based Approach in Geriatrics โดย แพญ.อรุณทิพย์ ไกรฤกษ์ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา 12.00 น. -14.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องค์กรฯ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

พัฒนาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 50 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

อ่านต่อหน้า 2

ศิลปะนานาชาติ

อ.จันทร์ทิพย์ ลิมทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้การต้อนรับศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.กมล ทศนาถุชิตี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช 2540 และศิลปิน ต่างชาติ โดยเชิญศิลปินต่างชาติ Mukai Katsumi, Lee Kye Song, Hideo Sakata และ Barbara Edelsteelin และศิลปินอาวุโสจาก มศว ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ และศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว ครูศิลปะจากโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร นิติศบปริญญาโท สาขาศิลปศึกษาและสาขาทัศนศิลป์ศิลปะสมัยใหม่และนิติศบปริญญาเอก สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจิตรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งนี้

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 : การสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระหว่างศิลปินประเทศไทย ศิลปินนานาชาติและครูศิลปะ ตลอดจนนิสิตและผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจนสามารถพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่ระดับสากลและนำเสนอผลงานศิลปกรรม โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปศึกษาแก่ครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนอำเภอของศรีสะเกษ จังหวัดนครนายก

ดร.กมล ทศนาถุชิตี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช 2540 เปิดเผยว่าตนเองใช้ชีวิตและทำงานศิลปะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน ครั้งนี้ถือเป็นโชคดียิ่งครั้งที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ในการเข้าร่วมกับโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติของ มศว ซึ่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะของนิสิต ผู้สนใจ และยังได้ชมรมครูศิลปะทั่วทุกมุม ใน 3 วันนี้ นอกจากนี้ ตนยังได้มาร่วมงานโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเยาวชนรุ่นที่ 4 ไปสหรัฐอเมริกา การมาคราวนี้ของตนยังเป็นการมาเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานศิลปะไปสู่สากล โดยได้ร่วมในกิจกรรมของโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรไปที่พิษณุโลก กำแพงเพชร ขอนแก่นและกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะนานาชาติของเพาะช่างอีกด้วย

ช่างทองหลวง

กาญจนานิกะกิจวิทยาลัยช่างทองหลวง เปิดฝึกวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณีให้นักเรียนพิการทางการได้ยิน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 15 เดือน ก่อนเปิดให้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อไป

คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่ากาญจนานิกะกิจวิทยาลัยช่างทองหลวง ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาวิชาด้านเครื่องประดับอัญมณีให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปได้ว่า ผู้พิการทางการได้ยินมีศักยภาพในการเรียนและปฏิบัติงานเชิงช่างฝีมือในระดับหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ครูสอนได้ แต่ผลงานยังขาดความสมบูรณ์ในรายละเอียด ดังนั้นทางกาญจนานิกะกิจวิทยาลัยช่างทองหลวง จะดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณีให้แก่ นักเรียนพิการทางการได้ยินเป็น 2 ระยะ โดยเริ่มต้นจากหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลา 15 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3.1 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมแล้วจำนวน 30 คน จากนั้นจะขยายผลเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

ประชุมวิชาการ

พบกับการเสนอผลงานวิจัยและบรรยายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีช่วยการได้ยินและการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง บริการการศึกษาหลังใส่เครื่องช่วยฟัง และผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม (วัยเด็กเล็ก) บริการการศึกษาหลังการใส่เครื่องช่วยฟังและ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม (วัยเรียน - อุดมศึกษา) สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ โทร. 0 - 2259 - 5511 หรือ 0 - 2259 - 2525 รับจำนวนจำกัด

งาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริบุษ เทียนรุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จะร่วมกันจัดงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 102 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 และงานนี้จะมีการถ่ายทอดสดด้วยระบบ Video Conference ในพิธีเปิดบริการเครือข่ายบัวศรี สุโรงพยาบาลชลประทาน ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิตและผู้สนใจทุกท่าน ศึกษาหาความรู้กันได้ในระหว่างวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว หรือติดตามได้ที่ <http://cc.swu.ac.th> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5069

มศว-บ. กุญแจ

โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา ในทศวรรษหน้าจีนจะไม่โดดเด่นเพียงแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ภาคภาษาจีนแมนดารินหรือภาษาจีนกลางจะเป็นภาษาสากลรองจากภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของจีนกำลังก้าว จะเห็นว่ามีนักเรียนจีนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีติดอันดับโลก

อธิการบดี มศว กล่าวต่ออีกว่า "แม้ในวันนี้นั้นจีนจะถูกมองว่าจะมีผลิตผลสูง แต่อย่าตีความว่าประเทศที่กำลังพัฒนาในช่วงแรกจะมีการผลิตผลิตผลที่เข้าจิตใจทางและความเป็นไปของประเทศจีน เชื่อว่าเมื่อจีนมีระบบโครงสร้างที่เข้มแข็ง การสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้มแข็ง สอนนี้หลายประเทศกำลังจับตามองจีนโดยเฉพาะ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจีนไม่ได้จับเฉพาะงานระดับสูงเท่านั้น แต่เน้นการผลิตทุกระดับ

งานวันสุดใจ

29 มิถุนายน มศว จัดงาน "วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนารถ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะจัดงาน "วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 งานนี้ได้ผนวกรวม "สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร" เข้าไว้ด้วยกัน ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ท่านเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในสมัยนั้นก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่นในปัจจุบัน เพื่อให้ชาว มศว ทุกคนได้ระลึกถึงคุณูปการคุณงาม ความดีท่านเป็นปูชนียบุคคลทางการศึกษาท่านหนึ่งของ มศว งานนี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณอาคารสำนักหอสมุดกลางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. มีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง

จึงขอเชิญชวนชาว มศว ทุกคนร่วมบริจาคโลหิตและเข้าร่วมงานโดยการหาซื้อสินค้าราคาถูกได้ตลอดงานสัปดาห์ฯ รายได้ทั้งหมดจะนำเข้ามาเป็นกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร โปรดติดตามกำหนดการและรายละเอียดได้ที่ www.swu.ac.th ข่าวและกิจกรรม โทรศัพท์ 0-2258-4002-3 หรือ 0-649-5000 ต่อ 5866 , 5375

โครงการฉายภาพยนตร์

เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การอภิวัตน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 "อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย"

- เรื่องที่ 1 Paradise now ฉายวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 - 15.30 น. วิทยากรโดย อ.ถนนอม ชาวักดี / ฮานี อาบู ฮัสซาด (กำกับ)
 - เรื่องที่ 2 The great dictator ฉายวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 - 15.30 น. วิทยากรโดย คุณณัฐวิไลย์ ยอดบางเตย / ซาลิ แซปลิน (กำกับ)
 - เรื่องที่ 3 V for vendetta ฉายวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 - 15.30 น. วิทยากรโดย คุณสุภาพ นรินทร์พาธิป / เจมส์ แม็กทีก (กำกับ)
- ฉายที่ SWU Art dialogue หอศิลป์กรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 114 สุขุมวิท 23 กทม 10110 โทร.คุณสิทธิเดช 0 8137 14838 หรือคุณพงศกร 0 8628 38593 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (นั่งพื้น)



สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 9-11 มิถุนายน 2550 ณ อาคารวิจัยเพื่อสังคมและพัฒนาระบบสุธาฯ สยามบรมราชกุมารี และหอศิลป์กรมศรีนครินทรวิโรฒ



หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายไปให้การต้อนรับคณะผู้แทน มาศฐานด้านการตรวจอนามัยกรมป้องกันและคุ้มครองสุขภาพ ในการเข้าสอนตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานมอบหมาย ณ มศว ภายใต้โครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพตามตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550

คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดประชุมวิชาการเรื่อง ICT for Enhancing Quality of Education : Policy, Strategy, and Practice ในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

ทุนนิสิต เปิดยื่นใบสมัครแล้ว!!
กองกิจการนิสิต มศว แจ้งว่าขณะนี้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 แล้ว โดยจะทุนนี้จะพิจารณาจากนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.20 และมีความประพฤติดี ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 7-29 มิถุนายน 2550

ติดต่อลงโฆษณาและสงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว โทร 0-2664-1000 ต่อ 5797 หรือ 5666

Calendar WEEKLY

- วันพุธ 20 มิ.ย. 50**
ประกวดคำขวัญและโลโก้ 58 สำนักงานอธิการบดี
- วันพฤหัสบดี 21 มิ.ย. 50**
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Postgraduate Research Colloquium) ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาระบบสุธาฯ มศว
- วันศุกร์ 22 มิ.ย. 50**
โครงการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาศึกษาพิเศษ จัดได้รับบริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาคาร 8
- วันเสาร์ 23 มิ.ย. 50**
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอ่อนแอทางศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ห้อง 8110 อาคาร หอสมุดกลาง มศว
- วันอาทิตย์ 24 มิ.ย. 50**
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและการกีฬา (อบรมและวิ่งเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (8 ครั้ง) ศูนย์กีฬา มศว
- วันจันทร์ 25 มิ.ย. 50**
สำนักหอสมุดกลาง จัดงานวันสุนทรภู่ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
- วันอังคาร 26 มิ.ย. 50**
สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อาคารสำนักหอสมุดกลาง



คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันทบทวนกับเกษตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว จัดพบปะแม่ทัพบุคลากรภายใต้ "โครงการโรดโชว์ตามลุ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการและงานวิจัยของ มศว" เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 7-29 มิถุนายน 2550